



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอบ้านแพน จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บภาษีรายได้และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โดยได้ทำการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่สอบ	คะแนน (ภาค ก) ๑๐๐ คะแนน	คะแนน (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน	คะแนน (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน	คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๑	นางปณิดา พลเดชา	๐๐๑	๖๖.๐๐	๗๘.๐๐	๙๒.๔๐	๒๓๖.๔๐	๗๘.๘๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอบ้านแพน จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามประกาศ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จะทำการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในลำดับที่ ๑ มาทำสัญญาจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยจะทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ก่อนจึงจะเรียกมาทำสัญญาจ้างได้

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เป็นเจ้าของบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างมีอำนาจและสิทธิขาดในบัญชีนี้ และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

๓. ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ที่ได้ขึ้นบัญชีสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างไว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

๓.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิในการรับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน หรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งตามกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งลงทะเบียนทางไปรษณีย์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

๓.๓ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้แล้ว

/ หรือได้มีการ...

หรือได้มีการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยจะไม่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีนี้ถึงลำดับที่บรรจุ หรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว

อนึ่ง หลังจากทีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ได้มีมติเห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในลำดับที่ ๑ ของตำแหน่ง มารายงานตัวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไพโรจน์ แก้วประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น